



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 1 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,886 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,120,758 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,326 ราย รักษาหายสะสม 2,025,754 ราย ยังรักษาอยู่ 74,190 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 42 ราย เสียชีวิตสะสม 20,814 ราย ผู้รับวัคซีนแล้ว 92,367,860 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 262,995,804 ราย เสียชีวิต 5,232,312 ราย รักษาหาย 237,472,346 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เปิดเผยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า สายพันธุ์โอไมครอนแพร่ระบาดง่าย หรือก่อให้เกิดการป่วยหนักมากกว่าสายพันธุ์อื่น UN เลขาฯ UN วิตกแอฟริกาอาจถูกนานาชาติทอดทิ้งจากวิกฤตไวรัสโอไมครอน **สหรัฐฯ** เริ่มบังคับใช้คำสั่งห้ามการเดินทางจาก 8 ประเทศในทวีปแอฟริกาแล้ว **บอตสวานา** ยืนยันผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอไมครอน รวม 19 ราย **แอฟริกาใต้** พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนเข้า รพ. 580 ราย **อังกฤษ** สก๊อตแลนด์พบผู้ติดเชื้อโอไมครอน ทั้งที่ไม่ได้เดินทางไปไหน หวั่นเชื้อระบาดในชุมชน พร้อมขยายโครงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น **ญี่ปุ่น สเปน สวีเดน** ยืนยันพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอไมครอน รายแรก **รัสเซีย** เริ่มพัฒนาวัคซีนรับมือสายพันธุ์โอไมครอน **ออสเตรเลีย** เมืองนิวเซาท์เวลส์ พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มอีก 2 ราย ขณะที่ทางการเลื่อนแผนเปิดประเทศเป็น 15 ธ.ค. **อินเดีย** เตรียมส่งวัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปให้ประเทศในแอฟริกา **จีน** ฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ 3-11 ปีแล้วกว่า 84 ล้านคน **อินโดนีเซีย** ขยายคำสั่งแบนชาวต่างชาติ สกัดโควิดสายพันธุ์โอไมครอน **สิงคโปร์** พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อโอไมครอน 2 รายขณะเปลี่ยนเครื่องไปออสเตรเลีย **ฮ่องกง** ประกาศเพิ่มรายชื่อประเทศเป็น 13 ประเทศ ห้ามเดินทางเข้าฮ่องกง

ประเด็นสำคัญ

1.สายพันธุ์โอไมครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์ (topnews,)

-เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ โพสต์ถึง “โอไมครอน” ว่า ขณะนี้ได้ผู้ติดเชื้อแล้วใน 18 ประเทศทั่วโลก ดังนี้ **ทวีปแอฟริกา :** แอฟริกาใต้, บอตสวานา, มาลาวี, เอสวาตินี, โมซัมบิก, ซิมบับเว, เลโซโท และ นามิเบีย, **ทวีปยุโรป :** อิตาลี, อังกฤษ, เดนมาร์ก, เยอรมนี, เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก, **ทวีปเอเชีย :** ฮ่องกง และอิสราเอล, **ทวีปออสเตรเลีย :** ออสเตรเลีย

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. รายงานว่า ล่าสุดพบสายพันธุ์โอไมครอน ในประเทศเดนมาร์ก สำหรับประเทศที่ห้ามประเทศจากภูมิภาคแอฟริกาเข้าประเทศ มีดังนี้ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน ญี่ปุ่น อิหร่าน บราซิล สิงคโปร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์)

-ในการประชุมกรม. พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ ได้สั่งการและเน้นย้ำเรื่องการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนเป็นพิเศษ กำชับหน่วยงานความมั่นคง สธ. และกระทรวงมหาดไทยให้เข้มงวดช่องทางการเดินทางเข้าประเทศทางบกและตามแนวชายแดน หากมีการลักลอบนำแรงงานเข้าประเทศและพบว่ามิได้เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด อย่าให้มีช่องว่าง จนเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนเข้าประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กำชับเรื่องการเปิดฝั บาร์ก่อน หากพบลักลอบเปิดกำหนด จะไม่ย้ายแค่ 5 เสือในพื้นที่นั้น แต่จะรวมถึงผู้บังคับการจังหวัดด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, posttoday, bangkokinsight, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9, Thaipbs)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องให้จับตาสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอไมครอนอย่างใกล้ชิด และทบทวนเรื่องการตรวจ ATK พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ ขณะนี้ทั่วโลกพยายามหาวัคซีนสำหรับป้องกันสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งประเทศไทยมองหาวัคซีนรุ่นใหม่ๆ เช่นกัน อยากให้ทุกคนรีบมาฉีดวัคซีน ตั้งเป้าปีนี้ฉีดให้

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ได้ 120 ล้านโดส และตั้งทีมวิจัยสายพันธุ์โอไมครอน หวังว่าเร็ว ๆ นี้ จะมีวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อตัวใหม่นี้ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า bangkokbiznews, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 3, 7, 9, TNN)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ข้อมูลสายพันธุ์โอไมครอนเปลี่ยนแปลงตลอดทุกชั่วโมง องค์การอนามัยโลกระบุว่า ลักษณะการระบาดใกล้เคียงกับสายพันธุ์เดลต้า ยังไม่พบว่ามี ความรุนแรงมากกว่า อาการสำคัญเหมือนโรคไข้หวัด คือ เพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ประมาณ 2-3 วันก็จะดีขึ้น ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นทุกช่องทาง และสธ.ติดตามข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ให้ปรับมาตรวจด้วยวิธี RT-PCR แทนการตรวจด้วย ATK ไปจนถึงสิ้นปี 2564 โดยจะหารืออีกครั้งในการประชุม ศบค. 15 ธ.ค. นอกจากนี้มีแผนรองรับหากโอไมครอนระบาด โดยมีอัตราครองเตียงอยู่ที่ 30 % สำรองยาพาร์วีฟิราเวียร์ 45 วัน วัตถุดิบผลิตได้เองอีก 60 ล้านเม็ด วัคซีนเหลือ 40 ล้านโดส แนะนำประชาชนใช้มาตรการ VUCA ไม่ให้เกิดการระบาด พร้อมสั่งการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำรวจระดับภูมิคุ้มกันคนไทยทั้งในคนที่รับวัคซีนหรือติดเชื้อ จะแถลงข่าวสัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์)

- รมว.แรงงาน ระบุว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานและกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานนายจ้างในต่างประเทศ ช่วยดูแลแรงงานไทย 120 คนที่หมดสัญญาว่าจ้าง รอเที่ยวบินกลับไทยจาก 8 ประเทศเสี่ยงที่มีการติดเชื้อโอไมครอน ประกอบด้วย บอตสวานา, เอสวาตินี, เลโซโท, มาลาวี, โมซัมบิก, นามิเบีย, แอฟริกาใต้ และซิมบับเว เบื้องต้นมีสายการบิน Ethiopian Airlines เดือนธ.ค.เข้าประเทศไทยทุกวันพุธ ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.10 น. และต้องลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) จากกระทรวงการต่างประเทศก่อนเดินทาง และกักตัวตามมาตรการทันทีที่เดินทางมาถึง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (thansettakij, thejournalistclub, pptvhd)

- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า สายพันธุ์โอไมครอนมีการเปลี่ยนแปลงในนามแหลมสไปร์ค ภูมิคุ้มกันอาจลดลงบ้าง ไม่หายหมดอย่างสิ้นเชิง ในอดีตสายพันธุ์อื่นที่ใช้ทำวัคซีนก็ยังป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ ในอนาคตเชื่อว่าการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันแบบลูกผสม การใช้วัคซีนแบบลูกผสม อาจจะดีต่อไวรัสสายพันธุ์อื่นได้

- ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ระบุว่า โศกคดีที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัคซีน วัคซีนที่มีอยู่ขณะนี้ ยังสามารถลดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโควิด 19 ได้ วัคซีนแบบลูกผสมที่ประเทศไทยใช้ฉีดอยู่ตอนนี้ อาจจะเป็นผลดีหรือจุดแข็งที่จะสู้กับโควิดสายพันธุ์โอไมครอน เพราะแต่ละเทคโนโลยีมีความจำเพาะในการดักจับไวรัส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

- นายสเตฟาน บันเซล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.โมเดอร์นา อิงค์ เปิดเผยว่า วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันสายพันธุ์โอไมครอน พร้อมกับเตือนว่า บริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆ อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนได้อย่างเพียงพอ

2. ใช้ชุดตรวจ RT-PCR ตรวจนักท่องเที่ยวเหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, mcot, topnews, innnews, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, ThaiPBS)

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอ ให้ใช้วิธีตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR กับผู้เดินทางเข้าประเทศเหมือนเดิมจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง และจะไม่มีการพิจารณาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่ม นอกจากผู้ที่เดินทางมาจาก 63 ประเทศ กังวลในส่วนของเส้นทางธรรมชาติ นายกฯ ได้กำชับฝ่ายความมั่นคง ให้เข้มงวด หากบกพร่องจะถูกลงโทษ ซึ่งแนวทางปฏิบัติขณะนี้คือ หากพบสายพันธุ์ใหม่ในประเทศ ให้รายงานนายกฯ โดยเร็วที่สุด และจะหารือ ออกมาตรการโดยเร็วที่สุดอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า)

- นายศิษฏ์วัชร ชีวรัตน์พร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวทางที่ยังคงมาตรการตรวจ RT-PCR ไว้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนควรต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดและความรุนแรงของสายพันธุ์โอ

ไมครอนสักประมาณ 15-21 วัน หากไม่รุนแรง เสนอให้รัฐบาลยกเลิกการตรวจ RT-PCR และใช้ ATK ตามมติเดิมของ ศบค.

-แหล่งข่าวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า ประเด็นปัญหาของรัฐบาลก็คือ ความไม่ชัดเจนของมาตรการและมีการเปลี่ยนแปลงแบบรายสัปดาห์ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความสับสนมาตรการการเข้าเมือง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ Thailand Pass ไม่มีการตรวจสอบการฉีดวัคซีน และใบรับรองการตรวจโควิด รวมถึงระบบการติดตามตัวนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย

3. รณรงค์ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ถึง 120 ล้านโดสในปี 2564 ว่า ขณะนี้ฉีดได้เฉลี่ย 4-5 แสนราย/วัน ถือว่ามาก ส่วนเป้าหมาย 100 ล้านโดสภายใน 5 ธ.ค. 64 คาดว่าอาจทำได้เต็มที่ 95 ล้านโดส ขณะนี้มีผู้ได้รับเข็มที่ 1 แล้วกว่า 72% ซึ่งนายกฯ ออกมาให้ได้ถึง 75% คาดว่าน่าจะได้ในสิ้นปีนี้ ส่วนเข็มที่ 2 มากกว่า 60% ขอความร่วมมือประชาชนไปฉีดวัคซีน ย้ำว่ามีวัคซีนมากพอ ส่วนการฉีดบูสเตอร์ โดส หากพบว่าสายพันธุ์โอไมครอนมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น จะฉีดด้วย Pf และ AZ ทั้งนี้ได้เร่งตามกลุ่ม 3+1 มาฉีด คือ 1.กลุ่มที่ยังไร้รอ กลัวเรื่องผลข้างเคียง 2.กลุ่มที่รอวัคซีนที่ตัวเองจองไว้ และ 3.กลุ่มที่อยู่ห่างไกล และอีกกลุ่มเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนแน่ๆ สาเหตุจากความเชื่อส่วนตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์)

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ขอเชิญชวนคนไทย รวมทั้งบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี โดยจัดจุดฉีด ทั้ง ณ สถานที่ที่กำหนด และรูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ และปีหน้า รัฐบาลได้จัดจัดหาวัคซีน 120 ล้านโดส เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวัคซีนกระตุ้น เป็นเข็ม 3 หรือเข็ม 4 ด้วย ทั้งนี้ สสจ. ทุกพื้นที่ได้ลุยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชน นับถอยหลัง "สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน" สูเป้าหมาย 100 ล้านโดส 27 พ.ย.-5 ธ.ค.2564

4. หน้ากากอนามัยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,)

-สภาองค์กรของผู้บริโภค (สบอ.) และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค (ANCA) จัดแถลงการณ์ตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งในห้องปฏิบัติการ จากการสุ่มตัวอย่างสินค้าที่วางขายตามร้านค้าทั่วไป 60 ยี่ห้อ พบว่า 2 ใน 3 ของหน้ากากอนามัยที่สุ่มทดสอบ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. ขณะที่หน้ากากที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามโฆษณา 7 ยี่ห้อ

5. โบนัส "ฉีดวัคซีน" สุดโหด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก,)

-กรณีเพจเฟซบุ๊ก "หมอแล็บแพนด้า" ได้โพสต์ภาพใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ของ รพ.สต.แห่งหนึ่ง ใน ต.ท่าหาดยาว อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด ระบุข้อความในใบนัดว่า "ท่านเป็นบุคคลอันตราย ท่านต้องได้รับวัคซีน ด่วน" มาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. "ไม่มาถือว่าท่านไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐ" ซึ่งผู้คนในโลกโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ว่าใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม

ล่าสุด นส.ทองนาค อ่อนเฉยียง ผอ.รพ.สต.ดังกล่าว เปิดเผยว่า เนื่องจากในสัปดาห์นี้เป็นช่วงรณรงค์ของการรับวัคซีน จึงมีจุดประสงค์เพื่อทำการนัดหมายให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบให้มารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการบังคับขู่เข็ญ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด และได้ยกเลิกการใช้ข้อความในใบนัดฉีดวัคซีนดังกล่าว และรายงานผู้บังคับบัญชา คือ สสจ.ร้อยเอ็ดแล้ว กราบขออภัยในการใช้ข้อความอันไม่เหมาะสมดังกล่าว

6. ค่าเสี่ยงภัย อสม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน สยามรัฐ)

-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ.กล่าวถึงคำตอบแทนเยียวยา ชตเซย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม อนุญาตจะให้ขยายจ่ายค่าตอบแทน อสม. ออกไปอีก 6 เดือน ขณะนี้ อยู่ในการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าจะเสร็จทันเป็นของขวัญปีใหม่

7. เยียวยานักดนตรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์)

-วันที่ 3 ธันวาคมนี้ นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ รับฟังรายงานจากรม.แรงงาน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ถึงความคับขันผลการเจรจากับตัวแทนสมาคมเครือข่ายนักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ คลับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อให้ ศบค. พิจารณางเงิน และหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ จะจัดช่วงกลางเดือนธันวาคม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในห้วง 14 วัน หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทาง ศปก.ศบค. สามารถเสนอเปิดประชุม ศบค.ชุดใหญ่ได้ทันที</p> <p>8. คลัสเตอร์ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ)</p> <p>-ที่ จ.บึงกาฬ พบคลัสเตอร์เกี่ยวข้าวบ้านนาทราย หมู่ 2 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล มียอดผู้ติดเชื้อรวม 52 ราย ที่สำคัญยังพบว่า ผู้ติดเชื้อมีเด็กทารกชายอายุ 6 เดือน เด็กหญิงอายุ 1 ขวบ, 2 ขวบ, 10 ปี, นักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยาอายุ 15 ปี และ 18 ปี ติดเชื้อจากคนในครอบครัวกระจายอยู่ใน ต.นาสิงห์ และ ต.นาสะแบง ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นนักเรียนและครู ทางทีมสอบสวนควบคุมโรคร่วมกับทางอำเภอได้ปิดหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปยังพื้นที่อื่น</p> <p>9. ฉีดวัคซีนแล้วเดินได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, sanook, one31)</p> <p>-ผู้ป่วยติดเชื้อนางงาม เทพารักษ์ อายุ 57 ปี น้ำหนัก 103 กก. ชาว ต.หนองเข้ว่า อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เชื้อวัคซีนสูตรไขว้พลิกชีวิต หลังเป็นเบาหวาน-ประสพอุบัติเหตุรถล้ม เป็นผู้พิการลุกไม่ได้มา 3 ปี อสม.กลุ่มฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม เดือนเดียวเดินได้</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศข้อกำหนดคลายล็อคมตรการในสถานการณ์โควิด ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็น 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมเป็น 23 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 24 จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 26 จังหวัด มีผล 1 ธ.ค.64 ยกเลิกเคอร์ฟิวมีผลห้าทุ่มของคืนนี้ (30 พ.ย.64) เป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus,)</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือสถานประกอบการตลาดในเขตกทม. และทั่วประเทศ เข้มการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting (CFS) ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตลาดประเมินตนเอง และพิมพ์ใบประกาศมาติดประกาศให้เห็นชัดเจน 2) มาตรการด้านผู้ให้บริการให้ได้รับการฉีดวัคซีน ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) มาตรการด้านผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาชาติ)</p> <p>- CVC กลางบางซื่อ ประกาศเปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มาจากทุกศูนย์ฉีดในประเทศไทย แล้วยังไม่ได้รับเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. ถึง 28 ธ.ค. 2564 14.00 - 17.00 น. ของทุกวัน โดยฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้แก่ ไฟเซอร์ / โมเดอร์นา / AZ / SV ระยะห่างจากเข็มที่ 1 และ 2 ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีนเข็มที่ 1 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ แนวหน้า สำนักข่าวอิศรา thailandplus newtv. topnews thestandard thebangkokinsight innnews newtv.)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.ว่า นายอนุทินแถลงจุดยืนประเทศไทย สนับสนุนการมีข้อตกลงระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือใหม่ให้ทั่วโลกตอบโต้กับโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม ทุกประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา ควรมีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของตนเอง ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจจับและการจัดการเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 โดยผู้อำนวยการใหญ่ WHO ได้ชื่นชมที่ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Health Care ซึ่งนายอนุทิน ได้ใช้โอกาสนี้ในการแชร์ประสบการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยว่าการมีระบบสุขภาพ 3 หมอ ตั้งแต่ อสม. พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต. ก่อนจะส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล และเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, innnews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เปิดเผยว่า ประเด็นหนึ่งที่หารือกันในที่ประชุมครั้งนี้คือการสนับสนุนให้มีการจัดทำกฎหมายควบคุมป้องกันโรคระหว่างประเทศให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยจะจัดตั้งคณะทำงานสรุปและจัดทำเนื้อหาต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนว่า ถ้าทุกประเทศให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน การเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่ที่มีการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด ก็จะสามารถป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนได้ ขอให้ทุกประเทศเร่งฉีดวัคซีนภายในสิ้นปีนี้ สำหรับประเทศไทยถือว่าโชคดี ขณะนี้ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรกว่า 70 % อย่างไรก็ตาม ผอ.องค์การอนามัยโลก ได้ย้ำถึงเรื่องการเข้าถึงวัคซีน ขอให้เพื่อแผ้ววัคซีนให้กับประเทศยากจนด้วย เพราะโรคโควิด-19 เป็นวาระของโลก การปล่อยให้คนเดียวไม่สามารถป้องกันโรคนี้อย่างเด็ดขาด ซึ่งเรื่องนี้ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศแล้วว่า หากประเทศไทยจัดการวัคซีนได้ดี ก็จะมีการบริหารส่งต่อไปให้กับประเทศที่ต้องการวัคซีนต่อไป</p>	
<p>สารละลายไฟโบรอิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์เซลล์ต้นกำเนิดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีววัสดุเพื่อการแพทย์และสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบการผลิตสารละลายไฟโบรอินใหม่ปราศจากเชื้อจากโรงโหมไทย ตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นวัสดุติดตั้งต้น สำหรับผลิตวัสดุ และเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 : 2016</p>	-
<p>ยารักษาโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้ช่วยยารักษาโรค อดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด รับประทานยาต่อเนื่องจนครบแผนการรักษา ไม่ควรหยุดรับประทานยาเองโดยเด็ดขาด ผู้ป่วยบางรายอาจพบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการรับประทานยารักษาโรค อาทิ พบผื่นที่ผิวหนัง หูหนวก เวียนศีรษะ ตีขาน การมองเห็นผิดปกติ ซ็อก ปัสสาวะออกน้อย จากการรับประทานยารักษาโรค ควรรีบพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>ติดใบประกาศสร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการตลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thebangkokinsight, changmainews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือสถานประกอบการตลาดในเขต กทม. และทั่วประเทศ ที่ประเมินตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th ติดใบประกาศปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้รับบริการ หรือ Thai Stop COVID Plus ให้เห็นชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และเลือกใช้ชีวิตจ่ายเงินแบบ e-Payment เพื่อลดการสัมผัส</p>	-
<p>จับคลินิกเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก.)</p> <p>- ปคบ.นำกำลังตรวจค้นจับกุมคลินิกเสริมความงามเถื่อนย่านบางบัวทอง จ.นนทบุรี สืบเนื่องจากมีบุคคลใช้ทวิตเตอร์ ชื่อ Men's health care โปสต์คลิปวิดีโอการกำจัดขนด้วยเครื่องเลเซอร์และชิลิหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในลักษณะอนาจาร ต่อมาตำรวจได้เข้าตรวจค้นคลินิกดังกล่าว พบนายโอลิมปัส (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี แสดงตัวเป็นแพทย์ กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ และไม่ได้ขออนุญาตเปิดคลินิกถูกต้องตามกฎหมาย เบื้องต้นแจ้งข้อหาประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้คำหรือข้อความอื่นใดที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนำตัวส่ง กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีต่อไป</p>	-
<p>วันเอตส์โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, tnn, changmainews)</p> <p>- จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเอตส์ปี 2564 ได้มีมติรับรองปฏิญญาทางการเมือง เพื่อให้โลกได้ยุติปัญหาเอตส์ในปี 2573 ด้านไทยมีเป้าหมายคือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกินปีละ 1,000 คน ลดการเสียชีวิตไม่เกิน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ปีละ 4,000 คน ลดการรังเกียจ ตีตรา เลือกรูปปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์ให้ได้อย่างละ 90 โดย“วันเอดส์โลก” 1 ธ.ค นี้ มีคำขวัญว่า “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติการระบอบ ยุติเอดส์”	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel